
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี 2565 

วันอังคารที่  1  มีนาคม  2565  เวลา  09.30 น.  
 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง 
นายสุรชัย  ใจกระจ่าง 
นายสมรส  เพียรดี 
นายชอบ  จันทร์ปาน 
นางวันเพ็ญ  ยอดทอง 
นายน้อม  ศรีสวัสดิ์ 
นายอาทิตย์ ทองอยู่ 
นางอารีย์  คุระเอียด 
นายสนิท จันทร์คง 
นายลั้น  ชูนิรมย์ 
นายสุชาติ สงรักษ์ 
นายชลิต ไทยทอง 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

สัมพันธ์  ใจกระจ่าง 
สาโรจน์  ใจกระจ่าง 
สุรชัย  ใจกระจ่าง 
สมรส เพียรดี 
นายชอบ  จันทร์ปาน 
วันเพ็ญ  ยอดทอง 
น้อม  ศรีสวัสดิ์ 
อาทิตย์  ทองอยู่ 
อารีย์  คุระเอียด 
นายสนิท  จันทร์คง 
นายลั้น  ชูนิรมย์ 
นายสุชาติ สงรักษ์ 
ชลิต ไทยทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
          1. นายอภินันท์    ชนะภัย  นายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 

2.  นายทรงยศ  กรุณา  รองนายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 
3.  ร้อยโทชัยรัตน์ คุระเอียด รองนายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 
4.  นายสอน  ใจกระจ่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 
5.  นายสุรชัย   หอมเกตุ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางสาวกัลญา  รอดแก้ว  รองปลัดเทศบาลตําบลกะปาง 
7. นางสุภาวด ี  ชูม ี  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
8.นางเกษณี  ชัยรัตน์           หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
9.นางรดาพัฒน์  รัตนพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
10.นางกิตตยิาภรณ์ รัตนอรุณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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   เปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบขอเชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ในวาระแจ้งเพ่ือ
ทราบมีหนึ่งวาระขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหนังสือส่งสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อที่ 10  
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  (สํานักปลัด) จะขอตัดวาระเนื่องจากไม่มีเอกสารและ
ไม่มีการขอเปลี่ยนแปลงเลยขอตัดออกจากการประชุมครั้งนี้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาครับ ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
ผ่านมา สมัยสามัญสมัยที่ 4  (ครั้งที่ 1) ประจําปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  29  
ธันวาคม  2564 ไม่ทราบมีท่านใดจะแก้ไขวาระการประชุมบ้างหรือไม่ครับหาก
ไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาท่านใดเห็นชอบยกมือ
ครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล

กะปาง (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาครับ      

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ในวาระที่ 3 .1 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลกะปาง 
(พ.ศ.2561-2565)  ประจําปีงบประมาณ 2564 ได้รับฉันทานุมัติจากท่าน
นายกเทศมนตรีให้เป็นผู้นําเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมทราบ  ปกติดําเนินการในเดือน
ธันวาคมครั้ งนี้มี เหตุผลหลายประการ  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ขอนําเสนอพอสังเขปดังนี้ 

 ในหน้าที่  15  ส่วนที่  3  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลกะปาง  เทศบาลตําบลกะปางได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ในวันที่  15  กรกฏาคม  พ.ศ.2561  โดยได้
กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
รวม  825  โครงการ  งบประมาณ  337,089,843  บาท  สามารถจําแนก
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน  290  โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  จํานวน  275  โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จํานวน  25  

โครงการ   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล

และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยจํานวน  63  โครงการ    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  

128  โครงการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จํานวน  

40  โครงการ 
รวมโครงการปี 2561-2565  ทั้งหมด  824  งบประมาณ  337,089,843  
บาท (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) 
หน้าที่  18  การจัดทํางบประมาณ  โดยมีโครงการที่ต้องติดตามและประเมินผล
แผนบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2564  
จํานวน  160  โครงการ  งบประมาณ 42,520,700  บาท  สามารถจําแนก
ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน  25  โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  จํานวน  50 โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จํานวน  2 โครงการ   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ
สร้างเครือข่ายประชาธิปไตยจํานวน  55  โครงการ    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  21  
โครงการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จํานวน  7  
โครงการ 
รวมทั้งหมด  160 โครงการ  งบประมาณ 42,520,700  บาท   
ในหน้าที่  20  ขอเสนอในรูปแบบกราฟไม่ขอนําเรียน 
ตั้งแต่หน้าที่  21-27  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวม  19  
โครงการ  งบตามเทศบัญญัติประจําปีงบประมาณ  2564  จํานวนเงิน  
8,807,000.- บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้ได้ผู้รับจ้าง
เรียบร้อยแล้ว 
หน้าที่ 28-29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงานการ
พาณิชย์  จํานวน  6  โครงการ  งบตามเทศบัญญัติประจําปีงบประมาณ  2564  
จํานวนเงิน 1,235,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
หน้าที่  30-31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  แผนงาน
รักษาความสงบภายใน รวม 5 โครงการ งบตามเทศบัญญัติประจําปีงบประมาณ  
2564 จํานวนเงิน  1,089,000  บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
หน้าที่  32-39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  แผนงาน
สาธารณสุข  จํานวน  25  โครงการ งบตามเทศบัญญัติประจําปีงบประมาณ  
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2564 จํานวนเงิน 544,290.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาท
ถ้วน) มีบางกิจกรรมที่ไม่ได้ดําเนินการ 
หน้าที่ 40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  จํานวน  2 โครงการ งบตามเทศบัญญัติประจําปี
งบประมาณ  2564 จํานวนเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
หน้าที่ 41-45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม  15  โครงการ งบตามเทศบัญญัติ
ประจําปีงบประมาณ  2564 จํานวนเงิน 1,310,000.- บาท (หนึ่งล้านสาม
แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
หน้าที่  46  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  แผนงานงบ
กลาง  รวม  3  โครงการ งบตามเทศบัญญัติประจําปีงบประมาณ  2564 
จํานวนเงิน 13,512,000.- บาท (สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) 
หน้าที่  47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม  2  โครงการ งบตามเทศบัญญัติประจําปี
งบประมาณ  2564 จํานวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
หนา้ที่  57-59 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารภายใต้หลักธรร
มาภิบาล  แผนงานรักษาความสงบภายใน  รวม  7  โครงการ งบตามเทศ
บัญญัติประจําปีงบประมาณ  2564 จํานวนเงิน 270,000.- บาท (สองแสน
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
หน้าที่  80 เทศบาลตําบลกะปาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดํา เนิน
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2564  
โดยมีโครงการที่จะต้องก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาตามเทศบัญญัติรวม 23 
โครงการ  โครงการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาแล้ว  16  โครงการ 
สรุปเทศบาลตําบลกะปาง ได้กําหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-พ.ศ.2565  รวม  825  โครงการ  งบประมาณ  337,083,843  
บาท  ซึ่งเป็นโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จํานวน  215  
โครงการ  จํานวนเงิน  91,332,750  บาท  โดยเทศบาลตําบลกะปาง  ได้นํา
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  ประจําปีงบประมาณ  
2564  บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2564  
จํานวน  160  โครงการ  จํานวนเงิน  42,520,700  บาท  ซึ่งมีโครงการที่
จะต้องมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  จํานวน  23  โครงการ  จํานวนเงิน 
9,832,000  บาท 
ท่านใดมีข้อสงสัยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเชิญถามได้ครับ     

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามบ้างครับ... เชิญท่าน
สมรส 

นายสมรส  เพียรดี กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสมรส
เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 จริงๆ ก็อ่านมาบ้างแล้วเห็นได้ชัดว่าอะไร
ทําไปแล้วมันดูง่ายขึ้นได้ประโยชน์ ส่วนตัวขอบคุณฝ่ายบริหารโดยเฉพาะปี 64 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส มีสมาชิกท่านใดหรือคณะกรรมการประเมินติดตามผลแผนจะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีต่อไปวาระท่ี 3.2  

 ระเบียบวาระท่ี 3.2 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น  
(2561-2565) ครั้งที่ 1/2565  

ประธานสภาฯ   เชิญท่านปลัดครับ 

ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  วาระที่ 3.2 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตําบลท้องถิ่น (2561 -2565) ครั้ งที่ 
1/2565  การปรับปรุงเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนส่วนใหญ่จะทําเมื่อมีความ
จําเป็นการเพ่ิมเติมครั้งนี้ไม่ต้องผ่านประชาคมเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด  รายละเอียดดังนี้ 

 หน้าที่  3  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2565) เทศบาลตําบลกะปาง  จํานวน  27 

โครงการ หน้าต่อไปกับรายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง  ตั้งแต่หน้าที่ 9  หน้าที่ 10  
รายละเอียดโครงการที่มีการเพิ่มเติม 

 (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านคลองตูก-วัด
ชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1  ตําบลกะปาง  งบประมาณ  1,701,000.-บาท (หนึ่ง
ล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 (2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคงยา-หัวสะพาน  คลองปาง  
หมู่ที่ 1  ตําบลกะปาง  งบประมาณ  1,689,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปด
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 (3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคลองตูก-เขาพริก  หมู่ที่ 2  
ตําบลกะปาง  งบประมาณ  1,534,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) 

 (4) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมหล่อสําเร็จรูปสาย
บ้านนายสุคนธ์-นายชม  แก้วสุกใส  หมู่ที่ 2  งบประมาณ  349,500.-บาท 
(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนตอบริเวณนางนิยารัตน์  
แก้วศรีสุข  หมู่ที่ 2  งบประมาณ  499,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน)  

 (6) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยุทธ -
หจก.ชาญชัย หมู่ที่ 3 งบประมาณ  349,500.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 

 (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่อุดม  เพียรดี  หมู่ที่ 
3  งบประมาณ  497,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 (8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชื่น-คลองใหม่  หมู่ที่ 
4 งบประมาณ  465,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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 (9)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกม่วง-บ้านวังเนียง  หมู่

ที่ 4  งบประมาณ  99,000.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 (10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนห้วยวน-ควนขี้แรด  หมู่
ที่ 4  ตําบลกะปาง  งบประมาณ  498,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) 

 (11)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านพูน  หมู่ที่ 
5  ตําบลกะปาง  งบประมาณ  804,000.-บาท (แปดแสนสี่พันบาทถ้วน) 

 (12)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา-บ้านนางริ่น  ใจ
กระจ่าง  หมู่ที่ 6 ตําบลกะปาง  999,000.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน)  

 (13)  โครงการซ่อมแซมคอสะพานบริเวณนางอารีย์  ใจกระจ่าง  หมู่ที่ 6  
งบประมาณ  201,000.-บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 (14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปรีชา  ชูกรณ์  หมู่ที่ 
7  งบประมาณ  655,000  บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 (15)  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมหล่อสําเร็จสาย
บ้านนายไสว  ใจกระจ่าง  หมู่ที่  7  ตําบลกะปาง  งบประมาณ  430,000. -
บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

 (16)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหรั่ง  หมู่ที่ 8  ตําบล 
กะปาง  งบประมาณ  1,122,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) 

(17)  โครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์สุขภาพ  หมู่ที่ 9 งบประมาณ  445,000.-บาท 
(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

(18)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนับ-นางสุจิตร  หมู่
ที่  10 งบประมาณ  823,000.-บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

(19)  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายสมศักดิ์  พรหมศร  หมู่ที่  10 
ตําบลกะปาง  งบประมาณ  66,000.-บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

(20)  โครงการฝังท่อระบายน้ําถนนสายบ้านนายสําราญ  คงประจันทร์  หมู่ที่ 
10  ตําบลกะปาง  งบประมาณ  45,000.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

(21)  โครงการขุดลอกสระน้ําเพ่ือการเกษตรบริเวณโครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่  11  งบประมาณ  480,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) 

(22) โครงการขุดสระน้ําเพ่ือใช้ในงานประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตําบลกะปาง 
งบประมาณ 351,800.-บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

(23)  โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านนางจรรยา-บ้านนางพรพันธ์  
นวลสีทอง  หมู่ที่ 1  ตําบลกะปาง  งบประมาณ  24,000.-บาท (สองหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) 
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(24)  โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  ตําบลกะปาง  งบประมาณ  
276,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

(25) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านสายซอย 70  สายบ้านนายสุวิทย์  หมู่ที่ 
8  ตําบลกะปาง  งบประมาณ  649,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) 

(26)  โครงการก่อสร้างแพสูบน้ํา  หมู่ที่  6  ตําบลกะปาง  งบประมาณ  
51,000.-บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

(27)  โครงการจัดซื้อโปรแกรมอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือพร้อมระบบ
รับชําระค่าน้ําและอุปกรณ์ประกอบ  งบประมาณ  200,000.-บาท (สองแสน
บาทถ้วน) 
หน้าที่  26  เปลี่ยนแปลง  1  โครงการ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดชมพูพฤกษาราม -บ้าน 
อบต.สํารอง  หมู่ที่ 1  ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 2,000  เมตร จํานวนเงินงบประมาณ  
1,150,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 (หน้า  70  ข้อ 3)  
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดชมพูพฤกษาราม-บ้าน 
อบต.สํารอง หมู่ที่ 1  ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร ระยะทาง  320.00  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือ
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  1,600.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50  เมตร จํานวนเงินงบประมาณ  553,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสาม
พันบาทถ้วน)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2565  ประจําปี  2565 
เหตุผลเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ  2565 

 หมายเหตุ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ประธานสภาฯ ในเรื่องเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนไม่ทราบท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ครับหากไม่มีไปวาระท่ี 3.3 
วาระท่ี 3.3  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลต าบลกะปาง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านปลัดครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล ตามท่ีได้นําเรียน ขอเข้าสู่การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภานโยบาย
ตามรายละเอียดปกติในเดือนกุมภาก็จะเป็นวาระการแถลงนโยบายที่ท่าน
ผู้บริหารได้ดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แต่ครั้งนี้ก็เป็นวาระพิเศษตามที่ได้นํา
เรียนไว้ก็ทําให้มีการดําเนินงานเรื่องแผนและการดําเนินงานโครงการมาไว้ในการ 
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สมัยประชุมครั้งเดียวกันตามที่ท่านนายกได้แถลงการดําเนินไว้ในสภาตอนที่ได้รับ
ตําแหน่งไว้ 8  ด้านดังต่อไปนี้ 

    1.ด้านเศรษฐกิจ 
    2.ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน 
    3.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการสาธารณะ 
    4.ด้านการศึกษา 
    5.ด้านสาธารณสุข 
    6.ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
    7.ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
    8.ด้านการเมืองการบริหาร 

หน้าที่  7  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลตําบลกะปาง 
ด้านที่ 1.นโยบายด้านเศรษฐกิจ  จํานวน  2  โครงการไม่ได้ดําเนินการ 
ด้านที่ 2นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน  จํานวน  12  
โครงการ ได้ดําเนินการ 4  โครงการไม่ได้ดําเนินการ  5  โครงการ 
ด้านที่ 3  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการสาธารณะ  จํานวน  25
โครงการ ได้ดําเนินการ  18  โครงการ  กันเงินไว้แต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันลงนามใน
สัญญา  จํานวน  7 โครงการ 
ด้านที่ 4  นโยบายด้านการศึกษา  จํานวน  9  โครงการ  ได้ดําเนินการ 6
โครงการ  ไม่ได้ดําเนินการ 3  โครงการ 
ด้านที่ 5  นโยบายด้านสาธารณสุข  จํานวน 25  โครงการ  ได้ดําเนินการ 11
โครงการ  ไม่ได้ดําเนินการ 14  โครงการ 
ด้านที่ 6  นโยบายด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม  จํานวน 34  โครงการ  ได้
ดําเนินการ 2 โครงการ  ไม่ได้ดําเนินการ 32  โครงการ 
ด้านที่ 6  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร  จํานวน 55  โครงการ  ได้
ดําเนินการ 40 โครงการ  ไม่ได้ดําเนินการ 15  โครงการ 
หน้าที่  37  สรุปภาพรวมในรูปแบบกราฟ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับหากไม่มีไปวาระที่ 3.4 

3.4  รายงานการแก้ไขแบบแปลน (โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบ้าน
นางอุไร-บ้านนายสามารถ  หมู่ที่  10  ต าบลกะปาง) 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  วาระที่ 3.4 
รายงานการแก้ไขแบบแปลน (โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบ้านนางอุไร -
บ้านนายสามารถ  หมู่ที่  10  ตําบลกะปาง) ความจริงก็สามารถเปลี่ยนแปลงใน
ชั้นของผู้บริหารได้เป็นการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแบบแปลนแต่
เนื่องจากทางผู้ควบคุมงานแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว มี
การรายงานผลจากช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างมีรายงานการ
ประชุมก็เป็นอํานาจของท่านนายกให้แก้ไขแบบได้ครับ  แต่ของเราช่างผู้ควบคุม
ไม่ได้รายงานผลการควบคุมงานให้กับคณะกรรมการจนโครงการแล้วเสร็จ 
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 รายงานครั้งเดียวคณะกรรมการก็คิดว่าไม่อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการเพราะ

เสร็จแล้วจึงมาบอกก็เลยต้องนํามาแจ้งสภาเพ่ือรับทราบ แต่โดยตัวระเบียบจริงๆ
ทางคณะผู้บริหารสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตามแบบได้ มีการปรับแนวนิดหนึ่ง
แต่ระยะทางยังถูกต้องเหมือนเดิม เป็นการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงานที่ขาด
ตกบกพร่องไปขอบคุณมากครับ  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    4.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  วาระที่ 4.1 ขอ
อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.2565  ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 ของเทศบาลตําบลกะปาง ได้ตั้งจ่ายใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ที่ชํารุดเสียหายหรือไม่ชํารุดเสียหาย 
แต่มีความจําเป็นต้องบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หรือการต่อเติม/ปรับปรุง 
ให้สามารถใช้งานหรือดําเนินกิจกรรมได้ตามปกติด หรือทําให้ดีกว่าเดิม เป็นการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจนการบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์อ่ืน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาล
ตําบลกะปาง ซึ่ งจําเป็นต้องบํารุงรักษาและปรับปรุง งบประมาณอนุมัติ  
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31  มกราคม  
2565 เป็นเงิน  50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่เพียงพอสําหรับ
ค่าใช้จ่าย นั้น 

    ข้อเท็จจริง 
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ที่ชํารุดเสียหายหรือไม่ชํารุดเสียหาย แต่มีความ
จําเป็นต้องบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หรือการต่อเติม/ปรับปรุง ให้สามารถ
ใช้งานหรือดําเนินกิจกรรมได้ตามปกติด หรือทําให้ดีกว่าเดิม เป็นการซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจนการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์อ่ืน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตําบลกะปาง 
ซึ่งจําเป็นต้องบํารุงรักษาและปรับปรุง 

    โอนลด 
    กองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
เงินเดือน ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้ง
ไว้  2,487,000.- บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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คงเหลือ         1,637,600.- บาท ( ณ วันที่  31  มกราคม  2565) 
โอนลด            250,000.- บาท 
คงเหลือ         1,387,600.- บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 700,000. - บาท 
(เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
คงเหลือ          588,454.53  บาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) 
โอนลด           450,000.-  บาท 
คงเหลือ          138,454.53  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณ
ตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
คงเหลือ          100,000.-  บาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) 
โอนลด             70,000.-  บาท 
คงเหลือ            30,000.-  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดตอบ
แทน ประเภทค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ 156,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น
หกพันบาทถ้วน) 
คงเหลือ          124,000.-  บาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) 
โอนลด            30,000.-  บาท 
คงเหลือ            94,000.-  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่
ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K)  
งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
คงเหลือ          100,000.-  บาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) 
โอนลด             50,000.-  บาท 
คงเหลือ            50,000.-  บาท 

    โอนเพิ่ม 
    กองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณตั้ง
ไว้  50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
คงเหลือ      50,000.-   บาท  (ณ วันที่  31 มกราคม 2565) 
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โอนเพิ่ม       850,000.-   บาท 

    คงเหลือ       900,000.- บาท 
    ข้อกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4  การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ  
27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในการลงทุน   
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ  หากไม่มีท่านใดจะ
อภิปรายผมจะขอมติระเบียบวาระที่ 4.1ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 (กองช่าง) ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 2 เสียง 
 (1) นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง 
 (2) นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง  

4.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 (กองคลัง) 
โครงการจัดซื้อโปรแกรมอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือ พร้อมระบบรับ
ช าระค่าน้ าและอุปกรณ์ประกอบ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร   ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565  ด้วยกองคลังเทศบาลได้จําทํา
โครงการโปรแกรมอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือพร้อมระบบรับชําระค่า
น้ําและอุปกรณ์ประกอบ  เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ําในเขตเทศบาล
ตําบลกะปาง และลดระยะเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้การจัดเก็บค่าน้ําประปามีระบบที่สามารถตรวจสอบได้สะดวกรองรับการ
ให้บริการจํานวน  6  หมู่บ้าน  งบประมาณในการดําเนินการรวม 200,000 
บาท (สองแสนบาทถ้วน)  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับการจัดทํา
โครงการดังกล่าวข้างต้น และเพ่ือให้การบริการน้ําประปาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
สามารถตรวจสอบได้ ลดภาวะหนี้คงค้างจากการจัดเก็บค่าน้ําประปา เพ่ือ 
ประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกะปาง จึงขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565  

 โอนลด 
 กองคลัง 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้  2,162,000.- บาท 
(สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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คงเหลือ         1,633,079.33.- บาท ( ณ วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565) 
โอนลด            200,000.- บาท 
คงเหลือ         1,433,079.33.- บาท 
โอนเพิ่ม 
กองคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ/ครุภัณฑ์อ่านมาตรน้ําพร้อมโปรแกรมรับ
ชําระค่าน้ําและอุปกรณ์พ่วง ตามโครงการจัดซื้อโปรแกรมอ่านมาตรด้วยเครื่อง
อ่านมาตรมือถือพร้อมระบบรับชําระค่าน้ําและอุปกรณ์ประกอบ งบประมาณตั้ง
ไว้ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. โปรแกรมอ่านมาตร  คํานวณค่าน้ําประปาพร้อมโปรแกรมรับชําระค่าน้ํา  
จํานวน  1  ชุด 
2. มือถือสําหรับอ่านมาตร  จํานวน  1  เครื่อง 
3. พริ้นเตอร์ BLUETOOTH สําหรับออกใบแจ้งหนี้  จํานวน  2  เครื่อง 
    (เครื่องสํารอง  1  เครื่อง) 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE จํานวน  1  เครื่อง 
5. เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  1  เครื่อง 
6. ปริ้นเตอร์ใบเสร็จรับเงินพร้อมแสกนเนอร์  จํานวน  1  เครื่อง 
7.  กระดาษใบแจ้งหนี้ค่าน้ําประปา  จํานวน  100  ม้วน 
8.  กระดาษใบเสร็จรับชําระค่าน้ํา  จํานวน  20  ม้วน 
คงเหลือ            -       บาท   
โอนเพิ่ม      200,000.-   บาท 
คงเหลือ      200,000.-   บาท 

    ข้อกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4  การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ  
27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในการลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่
ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเลขา สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายเชิญท่านสาโรจน์ครับ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสาโรจน์  
ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  เรื่องนี้ผมสนใจมากเรื่องการโอน
งบประมาณที่ผ่านมาผมเห็นตลอดๆ แต่เรื่องนี้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน 

 มากมายถ้าทําได้จริงอย่างท่ีท่านว่าค่าประปาก็ไม่ค้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีหลายสิ่งหลาย
อย่างสิ่งไหนดีก็กว่าดีสิ่งไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดี การแก้ไขปัญหาเรื่องประปาผมดูมา
ตลอดๆตั้งแต่ท่านรองชัยรัตน์ดําเนินการดูแล แต่ เห็นครั้งนี้ดีใจกับพ่ีน้อง
ประชาชนไดแ้ก้ไขปัญหาไม่ว่าอะไรครับเรื่องนี้โอนไม่มากแล้วก็เป็นประโยชน์บาง
เรื่องโอนงบประมาณเราก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์ว่าได้อะไรบ้าง ฝากนิดครับการ 
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 แก้ปัญหาประปาแก้เหมือนไฟฟ้าครับไฟฟ้าดับกลางคืนก็มาของเราไม่ต้องมา
กลางคืนก็ได้แต่เช้าให้มาขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์ เชิญท่านสมรส 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสมรส  
เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 วาระโอนงบประมาณจริงๆการโอน
งบประมาณคล้ายกัน 2 เรื่องการโอนงบประมาณกองช่างกองคลัง เรื่อง
งบประมาณมาถึงเรื่องน้ําประปาตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นสมาชิกผมพูดตลอดๆ เมื่อตะ
กี้มีคนพูดบอกว่าเรื่องงบประมาณครั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้ใช้น้ําไม่เสียค่าน้ําเลย
เป็นดินพอกหางหมูมาผมว่าไม่จริงท่านประธานใครไม่จ่ายค่าน้ําบ้างประชาชนทํา
มิเตอร์ได้เหรอ แต่มันผิดพลาดอย่าโทษคนอ่ืนอย่าว่าตัวเองดีเสมอไป ว่า
ประชาชนไม่เสียค่าน้ําถึงได้มีโอนงบประมาณ 200,000 บาท มาเข้าระบบผม
เห็นด้วยเรื่องสิ่งดีงามแต่อย่าอ้างว่าชาวบ้านไม่เสียค่าน้ําใครผิดใครถูกท่านไปคิด
พิจารณาเอาเองขอบคุณท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส เชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี ในส่วนของวาระ 4.2 เรื่องการเก็บค่าน้ําประปาจริงๆแล้วเราคิดมานานแล้วเรื่อง
ค่าน้ําประปาที่คงค้างอย่าสองล้านกว่าทําอย่างไรให้ได้มาและให้ถูกตามตัวบท
กฎหมายมันพูดยากว่าเราอยากได้ครบทุกบาททุกสตางค์ถ้าเป็นลูกหนี้ของตําบล
กะปางก็เป็นเรื่องยุ่งยากในการชี้แจงต่อ สตง.ปปช.อะไรต่างๆ ที่มาตรวจสอบทุก
ปีๆนี้ไดต้รวจสอบแล้วแต่ว่าปีนี้โอกาสดีเคา้ตรวจทางออนไลน์ในการพูดคุยในการ
ตรวจสอบเอกสาร แต่ว่าขณะนี้มีพนักงานคนใหม่เข้ามาดําเนินการเก็บ 2  
หมู่บ้านขณะนี้เป็นปัจจุบันแสดงว่าในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็หย่อน
ยานในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 หลักคิดในส่วนที่รับผิดชอบคิดไม่ถึง บางครั้งสิ่งที่
มันเกิดขึ้นมันยากมากับความเข้าใจของพ่ีน้องประชาชนในเมื่อบ้านที่ 1 ไม่จ่าย
บ้านที่ 2 ก็ตามบ้านที่ 1 ผลสุดท้ายก็จับมือกันไม่จ่ายแต่หลังจากนี้ไปเมื่อใช้
ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วใช้ตัววัดมาตรน้ําเข้าไปก็จะประมวลออกมาเลยมา
จํานวนกี่บาทแล้วออกเป็นคิวอาร์โค๊ตเรียบร้อยครัวเรือนจ่ายตรงนั้นได้เลยบริการ
เร็วเริ่มต้นให้ประปาเป็นปัจจุบันทุกคนต้องทํางานรวดเร็ว  การโอนงบประมาณ
ครั้งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงจากคงค้างอยู่ตัดให้เป็นปัจจุบัน ผมมั่นใจ 
คณะผู้บริหารมั่นใจว่าจะเก็บค่าน้ําที่ค้างกลับคืนมาเป็นรายได้ของเทศบาลอย่าง
แน่นอนขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายก หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายผมจะขอมติระเบียบวาระที่ 4.2
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 (กองคลัง) โครงการ 
จัดซื้อโปรแกรมอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือ พร้อมระบบรับช าระค่า
น้ าและอุปกรณ์ประกอบ ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 
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    4.3  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ขออนุญาตพูดเรื่อง
เอกสารขอให้ทุกท่านยึดตามเอกสารชุดใหม่ที่แจกให้เมื่อเช้านะครับ ขออนุญาต
ชี้ แจงเรื่ องการจ่ ายขาดเงินสะสมครั้ งนี้  เ ราได้ถือปฏิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัดโดย  
ณ  ปัจจุบัน วันปิดบัญชีเมื่อวันที่  30  กันยายน  2564 เรามีเงินสะสมอยู่  
34,776,071.05.- บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดสิบเอ็ดบาท 

 ศูนย์ห้าสตางค์  ในการจ่ายเงินสะสมตามระเบียบที่ได้นําเรียน ให้ดําเนินการ 
ดังต่อไปนี้  
(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(2) ทางเทศบาลต้องกันเงินไว้เป็นเงินเดือนประมาณ 3  เดือน เรากันเงินไว้เราใช้
จ่ายหมวดเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนของทุกคนที่เกี่ยวข้องในเทศบาลไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายประจําหรือฝ่ายการเมือง เดือนหนึ่งอยู่ที่ 1,510,000X3 ก็เป็น 
4,530,000.-บาท  
(3) กันโดยคําสั่งของ สตง.ในหมวดของลูกหนี้ที่เทศบาลมีอยู่ 
ลูกหนี้ประปา   2,376,702.00 บาท 
ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที ่         8,126.68 บาท 
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน                        22,126.00 บาท 
ลูกหนี้ภาษีป้าย                               8,064.00 บาท 
ลูกหนี้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง              918.06 บาท 
ส่วนหนึ่งเป็นเงินฝากท่ีเราฝากไว้กันกองทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาล เป็นเงินที่
ไม่ได้อยู่ที่เราแต่ในระบบบัญชีเป็นเงินของเรา 5,248,480.97  บาท  
รวม (1) เรื่องการกันเงิน (2) เรื่องกัน 10 % (3) เรื่องของลูกหนี้ (4) เงินทุน
ส่งเสริมกิจการของเทศบาลทั้ง 4 ส่วนนี้ก็ 19,498,017.71.- ทําให้เรามีเงิน
สะสมที่จะนํามาใช้ได้อยู่ที่ 15,268,053.34.- บาท ทางคณะผู้บริหารได้ขอ 

    ผู้บริหารขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จํานวน  27  โครงการ  รายละเอียดดังนี้  
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านพูน หมู่ที่ 
5 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมเป็นผิวจราจร 
ลูกรังชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยแต่งพ้ืนทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ระยะทาง 320.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร พร้อมงานขุดแต่ง
ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพหน้างาน  ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลกะปาง งบประมาณ 804,000 บาท (แปดแสนสี่พันบาทถ้วน) 
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(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนคลองตูก – วัด
ชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการรื้อบดอัดพ้ืนทางเดิม 
และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ระยะทาง 480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400.00 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ 
แปลนเทศบาลตําบลกะปาง  งบประมาณ 1,701,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ด
แสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคงยา – หัวสะพาน หมู่ที่ 
1 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมเป็นผิวจราจร
ลาดยางชํารุด ปรับปรุงโดยทําการรื้อบดอัดพ้ืนทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 320.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลกะปาง งบประมาณ 1,087,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหม่ืนเจ็ดพันบาท
ถ้วน) 

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปรีชา  ชูกรณ์ หมู่
ที่ 7 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมเป็นผิว
จราจรลูกรังชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพ้ืนทางเดิม และก่อสร้างเป็น
ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 260.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลกะปาง งบประมาณ 655,000 บาท (หกแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

(5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก-เขาพริก หมู่ที่ 2 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหิน
คลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพ้ืนทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 320.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ากว้าง 1,600.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล 
ตําบลกะปาง งบประมาณ 983,000 บาท (เก้าแสนแปดหม่ืนสามพันบาท
ถ้วน) 

(6)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนตอ (บ้านนางนิยารัตน์  
แก้วศรีสุข) หมู่ที่ 2 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพ
เดิมเป็นผิวจราจรดินลูกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพ้ืนทางเดิม และ
ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 
210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง
เมตร ขุดดินแต่งไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือกว้างตามสภาพหน้า
งาน ตามแบบเทศบาลตําบลกะปาง งบประมาณ 499,000 บาท(สี่แสนเก้า
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
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(7)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดชมพูพฤกษาราม-อบต.
ส ารอง หมู่ที่ 1 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิม
เป็นผิวจราจรลูกรังชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกรดบดอัดพ้ืนทางเดิม และ
ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตรพร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลกะปาง งบประมาณ 493,000 บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 (8)  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.สี่เหลี่ยมส าเร็จบริเวณบ้านนายไสว  
ใจกระจ่าง หมู่ที่ 7 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความ
ยาวของท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 x 0.15 เมตร จํานวน 
10 ท่อน พร้อมปีก คสล.และพ้ืนที่รับน้ํา งบประมาณ  430,500 บาท (สี่
แสนสามหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 

(9)  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. สี่เหลี่ยมหล่อส าเร็จ บริเวณบ้าน
นายสุคนธ์ – นายชม แก้วสุกใส หมู่ที่ 2 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ความยาวของท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 x 
0.15 เมตร จํานวน 10 ท่อน พร้อมปีก คสล. และพ้ืนที่รับน้ํา งบประมาณ 
349,500 บาท (สามแสนสี่หม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

(10) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. สี่เหลี่ยมหล่อส าเร็จ บริเวณบ้าน
นายประยุทธ – หจก.ชาญชัย หมู่ที่ 3 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ความยาวของท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 x 
0.15 เมตร จํานวน 10 ท่อน พร้อมปีก คสล. และพ้ืนที่รับน้ํา งบประมาณ 
349,500 บาท (สามแสนสี่หม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

(11)  โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านนางจรรยา – บ้านนางพรพันธ์  นวล
ศรีทอง หมู่ที่ 1 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินท่อ
เมนประปาความยาว 180 เมตร งบประมาณ 24,000 บาท (สองหม่ืนสี่พัน
บาทถ้วน) 

(12)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนับ – นางสุจิตร 
หมู่ที่ 10 ต าบล กะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมเป็น 
ผิวจราจรลูกรังชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกรดบดอัดพ้ืนทางเดิม และก่อสร้าง
เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 
319.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,276.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพหน้า
งาน ตามแบบเทศบาลตําบลกะปาง งบประมาณ 832,000 บาท (แปดแสน
สามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

(13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหรั่ง หมู่ที่ 8 ต าบลกะ
ปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังชํารุด 
ปรับปรุงโดยทําการเกรดบดอัดพ้ืนทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 490.00 เมตร หนา 
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0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,960.00 ตารางเมตร พร้อมขุด
ปรับแต่งไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพหน้างาน ตามแบบ
เทศบาลตําบลกะปาง งบประมาณ 1,276,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ด
หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
(14)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนห้วยวน – ควนขี้แรด 
หมู่ที่ 4 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมเป็นผิว
จราจรลูกรังชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกรดบดอัดพ้ืนทางเดิม และก่อสร้างเป็น 
ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ระยะทาง  200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อม
ขุดปรับแต่งไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพหน้างาน ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลกะปาง งบประมาณ 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหม่ืน
แปดพันบาทถ้วน) 

(15)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกม่วง-วังเนียง หมู่ที่ 4 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สภาพเดิมเป็นผิวลาดยาง
ชํารุด ปรับปรุงโดยรื้อพ้ืนทางเดิมและทําการเกลี่ยเรียบ และก่อสร้างเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 35.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร พร้อมขุดแต่ง
ไหล่ทางตามสภาพหน้างาน ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกะปาง งบประมาณ 
99,000 บาท (เก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

(16)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชื่น – คลองใหม่ 
หมู่ที่ 4 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมเป็นผิว
จราจรลูกรังชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกรดบดอัดพ้ืนทางเดิม และก่อสร้างเป็น
ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพหน้างาน ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลกะปาง งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหม่ืน
ห้าพันบาทถ้วน)                                                                                        

(17)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา – บ้านนางริ่น  
ใจกระจ่าง หมู่ที่ 6 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สภาพ 
เดิมเป็นผิวจราจรลูกรังชํารุด  ปรับปรุงโดยทําการเกรดบดอัดพ้ืนทางเดิม และ
ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 
645.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,580.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  หรือตามสภาพ
หน้างาน ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกะปาง งบประมาณ 1,490,000 บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

(18) โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการปรับปรุงโรงสูบน้ําและระบบแผงควบคุม
ไฟฟ้า , ติดตั้งถังกรองของถังแชมเปญและระบบปั้มน้ํา งบประมาณ 276,000 
บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
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(19)  โครงการขุดลอกสระน้ าเพื่อการเกษตรบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 11 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทํา 
การขุดลอกตะกอนดินความยาว วงรอบสระน้ํา 500 เมตร , งานทิ้งหินพร้อม
ดาดคอนกรีต พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. งบประมาณ 480,000 บาท  
(สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

(20) โครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์สุขภาพ หมู่ที่ 9 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวรั้ว 418 เมตร สูง 0.90 – 1.00 เมตร 
งบประมาณ 445,000 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

(21) โครงการซ่อมแซมคอสะพานบริเวณบ้านนางอารีย์  ใจกระจ่าง หมู่ที่ 6 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการก่อสร้างพนังกั้น
ดินความยาว 24 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

(22) โครงการขุดสระน้ าเพื่อใช้งานประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลกะปาง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขุดสระน้ําขนาดกว้าง 23.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร พร้อมบล็อก คสล. ตามแบบที่กําหนด 
งบประมาณ 351,800 บาท (สามแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

(23)  โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายซอย 70-บ้านนายสุวิทย์ หมู่ที่ 
8 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินท่อเมนประปาความ
ยาว 2,080 เมตร งบประมาณ 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

(24) โครงการฝังท่อระบายน้ าถนนสายบ้านนายส าราญ  คงจันทร์ หมู่ที่ 10 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหิน
คลุก ปรับปรุงโดยทําการฝังท่อระบายน้ํา คสล. ศก. 1.00 เมตร จํานวน 8 ท่อน 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกะปาง งบประมาณ 45,000 บาท (สี่หม่ืนห้า
พันบาทถ้วน)                                                                                    

(25)  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายสมศักดิ์  พรหมศร หมู่ที่ 
10 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สภาพเดิมเป็นผิว
จราจรลูกรังชํารุด ปรับปรุงโดยเกรดเกลี่ยเรียบพ้ืนทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิว
จราจรหินคลุกบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ตามแบบ 
แปลนเทศบาลตําบลกะปาง งบประมาณ 66,000 บาท (หกหม่ืนหกพันบาท
ถ้วน) 

(26)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ดม หมู่ที่ 3 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมเป็นผิวจราจร
ลูกรังชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพ้ืนทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ระยะทาง 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลกะปาง 
งบประมาณ 497,000 บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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(27) โครงการก่อสร้างแพสูบน้ า หมู่ที่ 6 ต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  รายละเ อียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกะปาง  
งบประมาณ  51,000 บาท (ห้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
รวมงบประมาณขออนุมัติ  14,937,300 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสามหม่ืน
เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ก็ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ได้นําเรียนเบื้องต้น
รายละเอียดตามแบบแปลนโครงการขอบคุณมากครับ 
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2549 เป็นต้นไป ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเลขาครับ  เชิญท่านสุชาติ 

นายสุชาติ สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุชาติ  สง
รักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมว่าขออนุญาตท่านประธานรับประทาน
อาหารเที่ยงก่อนแล้วมาประชุมต่อครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสุชาติ  เชิญท่านสมรสครับ 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสมรส  
เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  พอดีคิดว่าจะไปต่อแต่เพ่ือนสมาชิกให้ท่าน
วินิจฉัยทานข้าวก่อนหรือเสร็จโครงการนี้ก่อนเผื่อมันยาวครับ 

ประธานสภาฯ ถ้าอย่างนั้นผมให้ทุกท่านพักเที่ยงรับประทานอาหารก่อน แล้วมาประชุมกันต่อ
ช่วงบ่ายครับ 

    พักเที่ยง     12.10 น. 
    เริ่มประชุม  13.00 น. 

ประธานสภาฯ ขอเริ่มประชุมต่อ วาระที่ 4.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมท่านเลขาได้นําเรียน
ชี้แจงในเรื่องระเบียบต่างๆ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ......เชิญท่านสมรส 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสมรส เพียร
ดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เมื่อตะกี้ค้างไว้ก่อนมาถึงระเบียบวาระที่ 4.3 ขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่เล็งเห็นตําบลกะปางสิ่งไหนที่
มันดีท่านมองเป้าหมายให้สมาชิกทั้ง 12  ท่านดูแลด้วยงบประมาณ 10  ล้านดู
แล้วก็มีเหตุมีผลตามเป้าหมายของประชาชนท่านมอบให้สมาชิกมอบให้ชุมชน
มอบให้ผู้นําไปดูโครงการตรงเป้าหมายท่านประธานอย่างเช่น หมู่ที่ 10 ผมอยู่ 

 หมู่ที่ 10  ท่านชอบก็อยู่หมู่ที่ 10 เรารู้ว่าประชาชนต้องการอะไรเรามองเห็นที่นี้
ไม่มีปัญหาบางโครงการมีปัญหาเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน หมู่ที่ 10  มีอยู่ 3 
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสมตรงตามเป้าหมาย  โครงการอย่างนี้ฝ่ายบริหาร
เล็งเห็นถึงสภาพภูมิประเทศเล็งเห็นถึงสภาพ สท.ว่าศักยภาพมีขนาดไหนท่านถึง
ดูแลสมาชิกมันเป็นเรื่องสิ่งที่ดีผมขอขอบคุณผ่านท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหาร 
ทุกท่านขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ที่จ่ายขาดเงินสะสม 14,937,300.- บาท 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม 
เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสาโรจน์  ใจ
กระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม  14  ล้านกว่า 
ก่อนอื่นขอบคุณท่านฝ่ายบริหารครั้งนี้ทํางบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโดยมีส่วน
ร่วมของสภา ครั้งนี้ฝ่ายบริหารท่านนายกเปิดใจกว้างเรียกสมาชิกเข้ามาพูดคุย
สอบถามความต้องการของพ่ีน้องประชาชนเรื่องโครงการต่างๆ ก็ได้นําเสนอจาก
พ่ีน้องประชาชนผมเองก็ขอขอบคุณและขอบคุณทางช่างด้วยมีการผิดพลาด
เล็กๆน้อยๆในส่วนของหมู่ที่  9 หมู่ที่  6 ก็แก้ไขให้ผ่านไปด้วยดี ส่วนของ
งบประมาณหมู่บ้านไหนเขตไหนได้มากได้น้อยไม่ติดใจ  เรื่องความจําเป็นหมู่ที่ 1  
หมู่ที่  2  ได้งบประมาณมากผมเองก็รู้ พ้ืนที่อย่างดีเค้าลําบากถนนหนทาง
งบประมาณคราวก่อนเทศบัญญัติก็ได้ไปน้อยครั้งนี้ได้มากไม่ว่ากันเกิดผล
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนตําบลกะปางของเราทั้งหมด ดูๆภาพรวมทั้งหมด
ออกมาดูดีฝากนิดเดียวท่านประธานฝากถึงผู้บริหารหลังจ่ายขาดงบประมาณแล้ว
สามารถทําได้รวดเร็วอยากให้ดูความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก
สอบถามความเดือดร้อนได้จากสมาชิกสภาดูจากความจําเป็นความเดือดร้อนพ่ี
น้องประชาชนสัญจรลําบากหมู่บ้านไหนจําเป็นต้องทําก่อน ฝากในการทําเทศ
บัญญัติปีนี้อยากให้มีส่วนร่วมอย่างนี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านลั้นครับ 

นายลั้น  ชูนิรมย์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายลั้น  ชูนิ
รมย์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  จากที่ท่านเลขาพูดถึงเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม
พูดถึงสถานะการเงินการคลังของเทศบาลว่าเราสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้
เท่าไหร่แล้วก็ส่วนหนึ่งพูดถึงการปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ่ายงบประมาณได้ในส่วนต่างๆเหล่านี้ถือว่าวันนี้พ่ีน้องในเขตพ้ืนที่ตําบล
กะปางถือว่าเป็นที่น่ายินดีที่มีคณะผู้บริหารได้มีนโยบายที่จะจ่ายขาดเงินสะสมใน
ครั้งนี้เพ่ือบรรเทาทุกข์แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน ส่วนหนึ่ง
เราก็ได้ทํางานแบบมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายสมาชิกผู้ที่ รับผิดชอบ
โครงการต่างๆ ผมนําเรียนว่าในส่วนที่พวกเราได้ร่วมดําเนินการอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เรื่องโครงการต่างๆขอฝากผู้บริหารในเรื่องโครงการต่างๆ เหล่านั้นให้
ท่านดูความเดือดร้อนทีจ่ําเป็นเร่งด่วนก่อนในการจัดซื้อจัดจ้างขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านลั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ.....เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสุรชัย  ใจ
กระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  วาระท่ี 4.3  เรื่องเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
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จ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 27 โครงการก็ต้องแสดงความยินดีกับพ่ีน้องประชาชนชาว
ตําบลกะปางเพราะดูแล้วโดยรวมส่วนใหญ่ก็เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน 
จริงๆ แล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกผู้บริหารรวมถึงท่านสมาชิกการจ่ายขาดครั้งนี้
ให้มีส่วนร่วมกันทุกคนให้เพ่ือนสมาชิกได้มีส่วนในการพิจารณาโครงการต่างๆ 
ทํางานแบบนี้งานมันก็เดินไปได้ฝากไว้นิดหลังจากนี้ต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็น
โครงการอะไรขอให้ท่านผู้บริหารเปิดให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมผมเชื่อว่าทุกคน
พร้อมที่จะทํางานขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุรชัย  เหมือนอย่างที่หลายๆ ท่านนําเสนอตามระเบียบข้อ  89  มี
ท่านใดจะเพ่ิมเติมหากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอมติระเบียบวาระที่ 4.3 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่านใดเห็นชอบ
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

4.4  ขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาล 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระท่ี 4.4  ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วาระที่ 4.4  ในการขอ
อนุมัติกู้เงินๆเหล่านี้เป็นเงินที่สมทบจากเทศบาลต่างๆ ไม่ใช่ว่าเราไปกู้เงินแล้วไม่ 

 สมทบไม่ใช่ จริงๆแล้วเป็นเงินที่เราสมทบทุกปีจากที่ผ่านมา ผมพูดถึงเรื่องความ
จําเป็นที่ต้องสร้างและเรื่องงบประมาณที่ต้องดําเนินการอย่างไร  ในส่วนของ
ความจําเป็นที่ต้องสร้างทุกคนก็เห็นแล้วว่าอาคารที่นี้ ไม่ได้อยู่ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย กองช่างส่วนหนึ่งประปาปาส่วนหนึ่งแยกเป็นสัดส่วนหมด ส่วนของ
ปลัดก็อยู่ข้างบนส่วนคลังก็อยู่ส่วนหนึ่ง พอผลสุดท้ายงานที่จะออกมาแต่ละงานๆ
บางชิ้นบางอัน  ยกตัวอย่างการประกาศงานสักหนึ่งงานผมลืมไปแล้วกว่าจะ
กลับมาอีกทีบางทีก็ตกไปเลยถ้าไม่ติดตาม  เพราะสาเหตุที่อยู่คนละห้องสมมุติว่า
มาโต๊ะที่ 1 สามวันจนผมนึกได้แล้วทวงยกจากห้องที่หนึ่งไปห้องท่ีสองเอกสารก็ 

 ไม่เลื่อนนึกได้อีกทีไปทวงก็เลื่อนไปที่หนึ่งเพราะอยู่กันคนละที่คนละห้อง ส่วนที่ 
2 ผมต้องการทําตามนโยบายถ้าอาคารสร้างเสร็จแล้ว  อาคารหลังเก่าจะไปทํา
เรื่องธนาคารตําบลเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ให้กับพ่ีน้องประชาชนตําบลกะปาง
หนี้สินเท่าไหร่หนี้สินครัวเรือนพัฒนาให้เค้าหมดหนี้ อาคารหลังเก่า ขณะนี้ผมได้
เตรียมไว้นานแล้วเพ่ือเป็นสวัสดิการชุมชนนายเจริญ  สุดรักษ์ เป็นประธานอยู่
ขณะนี้ แล้วรับอนามัยเข้ามาเป็นโรงพยาบาลชุมชน อีกส่วนหนึ่งให้เป็นโรงรับ
จํานําให้กับคนที่เดือดร้อนหมุนเวียนเงินทองเพ่ือให้ดอกเบี้ยดอกผลตกอยู่ใน
ตําบลกะปาง  แล้วสาเหตุที่สร้างอาคารหลังนี้มีความจําเป็นสูงมากแล้วถ้าผ่านก็
เห็นได้ชัดว่าการทํางานวันข้างหน้ามันจะกระชับไวแล้วห้องทุกห้องผมคิดแล้วว่า
จะทําอย่างไรส่วนที่หนึ่งที่จะก้ันห้องจะไม่มีการกันห้องวางโต๊ะเรียงไปคนที่หนึ่ง 

                                          ส่งไปคนที่สองคนที่สามคนที่สี่แล้วเสร็จลงนามเสนอผมได้แล้วงานจะรวดเร็วมาก 
แล้วเห็นได้ชัดว่าการเข้านอกออกในสามารถควบคุมดูแลได้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
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ส่วนเงินที่กู้บางคนบอกว่าเอาเทศบาลไปจํานําเข้าหูผมอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วถ้า
เราเปิดกว้างแล้วไปดูว่าเราสมทบทุกปีเข้ากองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่
อุดหนุนสมทบไปปีนี้สมทบ 900,000 กว่าบาทขณะนี้เงินของเทศบาลตําบลกะ
ปางที่สมทบไปจํานวนทั้งสิ้นถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกว่าห้าล้านกว่าบาท  สมทบเพ่ือทุก
เทศบาลสามารถนําเงินที่สมทบไปเหล่านี้กลับมาใช้ได้ถ้าเราไม่กู้เราก็ต้องสมทบ
ทุกปีตามระเบียบ  เราสมทบตั้งแต่เป็นเทศบาลมาจนถึงวันนี้ อันนี้คือส่วนที่บอก
เรื่องราวว่ามันจําเป็นต้องสร้างถ้าเราได้สร้างจะมีความก้าวหน้าอย่างเร็วมาก เรา
ก็ต้องดูว่าข้างเคียงเราอาคารเป็นอย่างไรเทศบาลตําบลแต่ละพ้ืนที่ขณะนี้เค้า
พัฒนาไปไกลแล้วอาคารที่เป็นอยู่ที่ ถ้าหากสมาชิกไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้ด้วย
เหตุด้วยผลขอบคุณมากครับท่านประธาน 

 ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านอาทิตย์ครับ 

นายอาทิตย์  ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายอาทิตย์   
ทองอยู่  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 วาระท่ี 4.4 วาระเงินกู้กองทุนส่งเสริม   
เป็นโครงการที่ผมมองแล้วว่าเป็นความคิดที่มีวิซั่นของผู้บริหารหลายๆ โครงการ
ท่านก็มีความคิดหัวก้าวหน้า แต่ในส่วนความคิดเห็นของผมเงินกู้ตรงนี้มีจํานวน
ยอดไม่น้อยที่เดียว 31 ล้านซ่ึงผมอยากจะให้ทุกท่านผู้ที่มีอํานาจหน้าที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องช่วยกันคิดวิเคราะห์ส่วนข้อได้ข้อเสียประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้ ส่วน
ความคิดของผมจําแนก ออกเป็น 3  ประการ 

 1.ทุกท่านผู้บริหาร และสมาชิกเพ่ิงเข้ามาทํางานได้ประมาณ 1  ปี มีพ่ีน้อง
หลายๆส่วนก็ได้ฝากเรื่องนโยบายเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน  ผมคิดว่ามันยังมีอีก
หลายส่วนยังไม่ทั่วถึงถ้าเรารออีกสักนิดผมว่าอาจจะ 2 ถึง 3 ปีข้างหน้าผมยินดี
อย่างยิ่งผมอยากได้สํานักงานที่สวยงามมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับพนักงาน
รองรับประชาชนที่เข้ามาติดต่องาน 

 2. แบบตัวอาคารของเราผมขอแสดงความคิดเห็นว่าเราอาจจะลดลงสักนิดได้
ไหมลดแบบงบประมาณสัก 20  ล้าน ขอยกตัวอย่าง ของเทศบาลตําบลชะมาย
สร้างในพ้ืนที่พอๆกับของเราของเค้าใช้  15  ล้าน ของเทศบาลถ้ําใหญ่ประมาณ 
20  ล้านซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอในการรองรับ 

 3.เทศบาลจะกู้ในรูปแบบการมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเช่นกู้เพ่ือ
สร้างธนานุบาลเป็นสวัสดิการให้กับชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อน หรือถ้ายัง
เหลือเราอาจจะสร้างโรงฆ่าสัตว์เพ่ิมมาพวกนี้ทําแล้วเราจะมีดอกเบี้ยส่วนต่าง
สามารถส่งเงินให้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้  ผมขอสรุป 3 ประการที่พูด
มาจริงๆแล้วเห็นด้วยที่จะให้กู้แต่อย่างที่แจ้งไว้ขอสักระยะหนึ่งให้ทุกท่านได้
พิจารณาขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอาทิตย์ เชิญท่านสาโรจน์ครับ 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสาโรจน์  

ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  เรื่องเงินกู้ กสท.จํานวน 31  ล้านเพ่ือ 
สร้างอาคารเทศบาลจริงๆผมไม่ติดใจเรื่องสร้างอาคารเทศบาลมีความจําเป็นเรื่อง
สร้างอาคารแต่ติดใจเรื่องกู้ 31  ล้านผมบอกท่านประธานที่ประชุมเสมอเรื่อง 
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การทํางานแบบมีส่วนร่วมการพูดคุยหารือทําความเข้าใจกันก่อน ผมถามเพ่ือน
สมาชิก กสท.ที่ว่าบางคนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ๆก็เข้าสภาให้เราพิจารณาเลย อีกอย่าง 
ชี้แจงเรื่องความจําเป็นสมาชิกว่าเรามีความจําเป็นไหมครับที่ต้องสร้างอาคาร  
31  ล้านท่านประธานคิดดูหรือมีอีกแนวทางหนึ่งไหมครับที่เราจะสร้างอาคาร
โดยที่ไม่ต้องใช้เงินกู้ท่านประธานว่ามีแนวทางไหมครับมันมีวิธีการไหมครับ
นอกจากเงินกู้ เรื่องเงินกู้เพ่ือนสมาชิกทุกคนรู้ไหมครับกู้กี่ปีแล้วดอกเบี้ยปีละ
เท่าไหร่ ณ ตอนนี้ยังไม่รู้ผมเองไม่ได้ติดใจไม่ได้ตั้งเป้าว่าไม่ให้กู้แต่อยากจะ
ปรึกษาหารือให้มันอยู่ร่วมกันให้ได้เข้ามาวันนี้ยังไม่รู้รายละเอียดสักอย่าง เรายก
มือให้เทศบาลไปกู้ผลดีผลชั่วต่อสภาต่อสมาชิกสภาปล่อยให้กู้ไปแล้วหนี้ผูกพันกี่ปี
เรายังไม่รู้  ผมนําเสนออย่างนี้ครับหารือกันก่อนได้ไหมครับวันนี้ถ้าเป็นไปได้เสนอ
ญัตตินี้เลื่อนออกไปก่อนได้ไหมครับหรือผู้บริหารถอนออกไปก่อนปรึกษาหารือ
กับสมาชิกทั้ง 12 คนก่อนแล้วนําเข้ามาใหม่ครับถ้าเข้ามาวันนี้พิจารณาไม่ผ่านก็
เสียความรู้สึกกันอีก ถามความรู้สึกทุกคนคิดอย่างไรกันครับอยากฟังความ
คิดเห็นสมาชิกทุกท่านขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์ เชิญท่านวันเพ็ญครับ 

นางวันเพ็ญ  ยอดทอง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  ดิฉันนางวันเพ็ญ  
ยอดทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 สําหรับการสร้างอาคารสํานักงานซึ่งดิฉัน
ก็เห็นด้วยนะคะเพราะเทศบาลเราทุกวันนี้ก็ชํารุดทรุดโทรมไปเป็นจํานวนมาก
แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะสําหรับเงินกู้ 31  ล้านเราต้องมาทําความ
เข้าใจกันก่อนให้มากกว่านี้ซึ่งดิฉันเห็นด้วยแต่ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านวันเพ็ญ เชิญท่านสุชาติครับ 

นายสุชาติ  สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  ผมนายสุชาติ สง
รักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมว่าเรื่องขออนุมัติกู้เงินเพ่ือสร้างอาคาร  
31  ล้านน่าจะเลื่อนไปก่อนผมเห็นด้วยเหมือนท่านสมาชิกท่าน สท.สาโรจน์ว่า
เลื่อนไปก่อนเดี๋ยว ถ้าท่านกู้ผมให้กู้ให้กะปางเจริญด้วยครับมีหน้ามีตาไม่ใช่มานั่ง
ที่อยู่ก็ไม่มีแต่ว่าขอเลื่อนออกไปก่อนขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุชาติ เชิญท่านสมรสครับ 

นายสมรส เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  ผมนายสมรส  เพียร
ดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เรื่องเงินกู้ด้วยส่วนตัวผมความคิดเห็นผมเรื่อง
เงินกู้  31  ล้านโดยส่วนตัวผมคล้ายๆกับสมาชิกที่อภิปรายผมเห็นด้วยกับสร้าง
อาคารหลังใหม่เพราะว่าหลังเก่าที่ใช้อยู่มันชํารุดทรุดโทรมอย่างที่ว่า แล้วผมเข้า
ไปดูแล้วเต็มไปหมดแน่นไปหมดมดก็เข้าไม่ได้ท่านประธาน ดูมันแออัดยัดเยียน
เหมือนปลากระป๋องเลยท่านประธานอยู่กันเต็มไปหมด ถามว่าผมเห็นด้วยกับ
สร้างอาคารหลังใหม่เห็นด้วยครับอยากได้มาตั้งนาน 1 ที่อยากได้มากๆ ห้องสภา
ทรงเกียรติตรงนี้ที่ประชาชนมอบหมายให้เรามาทําหน้าที่ดูแล้ว ยิ่งสร้างอาคาร
หลังใหม่ 3 ชั้นหรือกี่ชั้นก็แล้วแต่อยากได้ท่านประธาน อยากเห็นมีหน้ามีตาใคร 
มาเทศบาลกะปางดูแล้วมันสวยงามหรูหรา  ผมเห็นด้วยเรื่องกู้ไม่กู้ผมก็เห็นด้วย
ถ้าไม่กู้เหมือนท่าน สท.เมื่อกี้เอ่ยแต่วันนี้เรายกมือเสียแล้วจ่ายขาดเงินสะสมเนี่ย 
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 เรื่องไม่ปรึกษาหารือถ้าเราพูดกันก่อนนี้เพราะจ่ายขาดเราไม่ได้จ่ายทุกปี ผมเล่า

ไปนึดหนึ่งท่านดูงบประมาณท่ีเข้าหมู่บ้านหมู่ละ 1 ล้านเยอะกว่าเทศบัญญัติเสีย 
อีก แต่ถ้าเราไม่กู้เรามีวิธีอ่ืนมั้ยจริงไหมท่านประธานวิธีงบเทศบัญญัติเราทําได้
ไหมก่อสร้าง  31 ล้านมีมาทั้งหมดในเล่มนี้ 3 เรื่องผมไม่เห็นด้วยมาถามสมาชิก
มันถูกต้องไหมมันถูกต้องที่มาท่านประธานแต่ไม่ถูกใจทําไหมมันตรงแป๊ะๆ 31  
ล้าน เรื่องมีส่วนร่วมหลายๆคนหลายๆท่านผมบอกแล้วว่าผมเห็นด้วยเรื่องสร้าง
อาคารแต่เรื่องรายละเอียดมันน่าจะมีมากกว่านี้ เทศบาลอ่ืนเค้าก็กู้อย่างชะมาย
อย่างถ้ําใหญ่ควนกรดมันอยู่ที่ความเหมาะสมท่านประธานเงินตั้ง 31 ล้าน
ความคิดมันต้องหลากหลายขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  ผมนายสุรชัย  ใจ
กระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 วาระที่ 4.4 ขออนุมัติกู้เงิน 31 ล้านบาท
ส่วนตัวผมในฐานะสมาชิกจริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับหลายๆท่านเห็นด้วยกับผู้บริหาร 
ในเรื่องของการก่อสร้างอาคารสํานักงานก็เห็นๆกันอยู่ของเรากี่ปีมาแล้ว
สะเปะสะปะไปหมด  ที่นี้เวลาพ่ีน้องประชาชนจะมาใช้บริการก็เท่ียวยืนหมุนอยู่ 

 ถ้าไม่มีคนคอยแนะนําอยู่ส่วนไหนตรงไหนก็เห็นแล้วเป็นเรื่องที่สมควรก่อสร้าง
อาคาร  แต่เหมือนที่พูดคุยครั้งก่อนๆคืออยากให้มีส่วนร่วมอยากให้ทําความ
เข้าใจกันก่อนอย่างน้อยๆพวกผมก็จะได้ศึกษาว่าเราไปกู้เงินมาจากไหนเราจะใช้
หนี้อย่างไรดอกเบี้ยเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่อย่างน้อยๆได้ทําความเข้าใจกัน
ก่อน อยู่ๆก็เข้ามาในที่ประชุมให้พิจารณาเลยพวกผมก็ไม่มีเวลาที่จะได้ดูสัก
เท่าไหร่เพราะเรื่องหนักๆที่ผ่านมาก็จ่ายขาดเงินสะสม อยากให้ผู้บริหารลอง
พูดคุยนอกรอบกับเพ่ือนสมาชิกดูทําความเข้าใจกันใหม่เพ่ือพวกผมอย่างน้อยๆ ก็
จะได้ไปทําความเข้าใจพูดคุยกับชาวบ้านว่ามีความจําเป็นอย่างไร อย่างน้อยขอ
เวลาสักนิดหนึ่งผมเห็นด้วยกับเพ่ือนสมาชิกที่จะขอให้ท่านนายกถอนญัตติหรือ
เลื่อนไปก่อนครับแล้วค่อยมาคุยกันขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุรชัย เชิญท่านสนิทครับ 

นายสนิท  จันทร์คง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  ผมนายสนิท  จันทร์
คง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ผมคล้ายๆกับปรึกษาหารือแต่เรื่องนี้ผมก็ดู
มาแล้วผมดูแล้วว่าทุกคนอยากเอาโครงการอาคารนี้ฟังดูอยากได้ทุกคนแต่มันมี
ข้อพะว้าพะวงคือไม่รู้กู้แล้วจะใช้ดอกเบี้ยเท่าไหร่  คือไม่เข้าใจโครงการแต่ผมว่า
เรื่องนี้ผมดูแล้วคือไม่ต้องยกมือคือเลื่อนไปก่อนนี่ความเห็นของผมในฐานะคนที่
แก่กว่า เ พ่ือน คือถ้ายกมือผมก็รู้ แล้วว่าจะผ่านไม่ผ่ าน เลื่อนไปก่อนเ พ่ือ
ปรึกษาหารือกนั เพราะเราเห็นแล้วเทศบาลเรากําลังจะไปด้วยดี สท. 12 คนคือ
กําลังร่วมทีมเข้าใจทํางานปรึกษาหารือกัน ผมว่าขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมครับเพ่ือ
ไปดูความเป็นไปได้แค่นี้ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านสนิท เชิญท่านนายกครับ                               
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล ผมก็ไม่ขัดข้องในการจะยกวาระนี้ 

ไปในครั้งหน้าในการประชุมครั้งหน้าหากพวกเราได้ดูให้ดีที่สร้างทั้งหมดเหล่านี้ก็ 
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เพ่ือพัฒนาตําบลกะปาง ส่วนที่ 1 ท้องถิ่นตําบลกะปางยกฐานะแล้วอยู่ข้างถนน
ใครผ่านไปมาก็อยากให้เค้าทักทายเห็นคุณค่าของตําบลกะปาง ส่วนที่ 2 ถ้าเรา 
ฝากไว้ระยะยาวเช่นเราเอาแบบแปลนจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัวอาคารไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคของทุ่งสง 3 ชั้นก็แล้วก็เหมาะกับเทศบาลตําบลกะปางพอดี  ผมเข้าไปดู
ข้างในว่าส่วนคลังอยู่ตรงไหนกองปลัดกองช่างอยู่ตรงไหนอย่างไหรวันข้างหน้ามัน
ต้องเป็นกองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการมันมีตั้งหลายกอง ที่บริหารจัดการ
อย่างเต็มรูปแบบถ้าเราไม่ขยายฐานอาคารเราก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ที่จะ
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนได้ครบวงจรฝากเพ่ือนๆสมาชิกไปศึกษาดูจากวันนี้ไป
แล้วประชุมครั้งหน้าเอาเข้ามาใหม่เพราะสาเหตุที่อยากบอกว่าถ้าระยะยาวเชื่อ
ไหมครับว่าไฟฟ้ามันทํา 22 ล้านแต่ค่า FT ค่าเหล็กค่าวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยขึ้น 30 
% จากที่ผ่านมาหลังจากเค้าสร้างมาถึง ณ วันนี้กี่ปีถ้าเราไว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆ วัสดุ
การก่อสร้างไม่เคยลดลงลองไปศึกษาดูเหล็กเส้นสมัยก่อนเส้นละไม่กี่บาทเอง
ปัจจุบันไปดู 80-120 ไม่เคยลงต่ํากว่านี้เลยก็เลย ในส่วนอาคารถ้ําใหญ่ผม 

 ยืนยันว่าในการกู้เงินของเรามาสร้างอาคาร 40  ล้านอันนี้ผมอยู่ร่วมในการพูดคุย
ด้วย ส่วนของชะมายขณะนั้นก็ 20  กว่าล้านแล้วขณะนี้ต่อเติมไป 2  อาคารก็
เลยผมไม่อยากติดเติมนิดต่อเติมหน่อยอยากทําที่ เดียวให้ดีไปเลยเพราะ
ประสบการณ์ที่ผ่านมารางน้ําอยู่ในตัวอาคารฝนตกที่ไหรไปดูน้ําท่วมนองทุกครั้ง
เลยสิ่งเหล่านี้ก็เห็นได้ชัดว่าในการเก็บเอกสารไม่มีที่เก็บขณะนี้และนั่งกันแออัด
เต็มทีเค้าว่าโควิดต้องนั่งห่างเราก็ไม่มีที่ให้นั่งก็เลยต้องให้นั่งแบบนั้นไปดูกองคลัง
วันนี้ก็มาเพ่ิมอีก 1 คน ขอฝากท่านเลขาว่าเลื่อนวาระนี้ออกไปก่อนและนําเข้า
วาระหน้าฝากเพ่ือนสมาชิกศึกษาดูขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ขออนุญาตเพ่ิมเติมหมายถึงท่านนายกขอถอนญัตติใช่ไหมครับ หมายถึงเลื่อนไป
เข้าสมัยประชุม ถามท่านเลขานิดหนึ่งสิ่งที่ผมทราบถอนญัตติสามารถถอนได้
กรณีเลื่อนไปสมัยหน้าท่านเลขาช่วยชี้แจงด้วยครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล ก็คงต้องดูเป็นกรณีสําหรับวาระการประชุมครั้งนี้  ในเมื่อผู้เสนอเข้ามาแต่ไม่มี
การพิจารณาในครั้งต่อไปถ้าผู้บริหารจะนําเสนอก็ถือว่าเป็นการเสนอวาระใหม่
เข้าสู่การประชุมในครั้งใหม่ครับไม่เก่ียวข้องกันครับ   

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับก็ถือว่าเข้าใจตรงกันครั้งนี้ท่านเลขาบอกว่าก็คือถอนไปก่อน ถ้าครั้ง
หน้าท่านนายกจะเสนอเข้ามาท่านนายกเสนอญัตติเข้ามาใหม่ ฝ่ายบันทึกวาระ
การประชุมถือว่าท่านนายกถอนญัตติครับ  เชิญท่านชอบครับ 

นายชอบ  จันทร์ปาน เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายชอบ  จันทร์
ปาน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขออนุญาตท่านประธานเมื่อท่านนายกถอน
ญัตติก็ขอปรึกษาหารือกันก่อนด้วยไม่ต้องจดวาระประชุมขออนุญาตถามก่อน
ครับเพ่ือจะได้เข้าใจตรงกันขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ วาระท่ี 4.4  หลังจากปรึกษาหารือสรุปว่าท่านนายกได้ถอนญัตติไปถ้าใครไม่เห็น
ด้วยก็คัดค้านแย้งมาได้เลย ก็เป็นอันว่าวาระ 4.4 ถูกถอนออกจากวาระการ
ประชุมฝ่ายบันทึกๆด้วยนะครับ ต่อไปวาระท่ี 4.5 ครับ 
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4.5 ขออนุมัติเพื่อเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา  ในวาระเพ่ือพิจารณาวาระที่ 4.5  ขออนุมัติเพ่ือเข้าทํา
ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเอกสารที่นําเสนออยู่ในหนังสือเชิญประชุม ก็สืบ
เนื่องมาจากได้รับหนังสือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นการควบคู่ระหว่างการ
สื่อสารกับองค์การโทรศัพท์จัดตั้งเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติได้ขอให้บันทึก
การพิจาณาเสาสัญญาณโทรศัพท์หรือรีพีสเตอร์สัญญาณ 2 ตัวนี้ตั้งอยู่ในค่าย
ใกล้ๆอยู่กับที่มีประปาอยู่สอบถามเมื่อก่อนทางทรูมูฟเป็นคนดําเนินการขอเช่า
เสาอยู่ปัจจุบันหมดสัญญารีพีสเตอร์ต่างๆก็ต้องตกเป็นของบริษัทโทรคมนาคม
แห่งชาติตามที่ทําไว้กับรัฐบาลเค้าก็เลยมาขออนุญาตเราเพ่ือตั้งเสาในการพ้ืนที่
ตรงนั้นคาบเกี่ยวกับป่าไม้นิดนึงก็เลยต้องมาขออนุญาตนําเอกสารว่าสภาอนุญาต
ให้ทําประโยชน์ตรงนี้ได้เพ่ือจะได้ถูกต้องเรื่องของการใช้ป่าไม้ในการทําประโยชน์
ให้กับทางโทรคมนาคมพิจารณาแล้วว่าถ้าเราคอยให้ทางค่ายทหารเสร็จสิ้นคง 
ต้องใช้เวลานานในทางปฏิบัติก็ไม่มีผลอะไรต่อเทศบาล ส่วนของเรื่องสัมปทาน
ต่างๆหลังจากเค้าได้รับอนุญาตแล้วต้องไปดูเรื่องภาษีจัดสรรอีกครั้งหนึ่ง แต่ในชั้น
นี้นําเรื่องให้สภาพิจารณาว่ายืนดีไม่ขัดข้องที่จะขอใช้พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือเป็นสถานที่
ปล่อยสัญญาณน่าจะอยู่ที่หน่วยทหารสื่อสารใกล้ๆกับประปาตรงนั้นเป็นของเก่า
ที่ทําอยู่แล้วแต่สัมปทานหมด  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขา ไม่ทราบท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ผมเองก็สงสัยว่าอยู่หมู่
ไหนกันแน่หมู่ 9 หรือหมู่ 11 เชิญท่านสมรส   

นายสมรส  เพียรดี อย่างที่ท่านว่าอยู่เขตไหนกันแน่ผมเองก็รู้ว่าหมู่ที่ 11 เมื่อกี้ท่านปลัดนําเรียนว่า
เค้าขออนุญาตเทศบาลเรื่องป่าไม้ผมสงสัยในเมื่อเค้าขอมาเค้าโทรศัพท์มาหรือมี 
ลายลักษณ์อักษรมาที่เทศบาลถึงนายกหรือท่านประธานสภา  ไม่ใช่บอกเฉยๆให้
พวกกระผมยกมือขอบคุณท่านประธาน 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสมรส  เชิญท่านอารีย์ครับ 

นางอารีย์  คุระเอียด โครงการนี้ที่เค้าขอเข้าในนี้คือเสามีอยู่ก่อนแล้ว อยู่หมู่ที่  11 อาจจะเป็นของ 
ทรูมูฟ เหมือนอย่างที่ท่านปลัดว่าพอเค้าหมดสัญญาโครงการเสาจะตกเป็นของ
โทรคมนาคมแต่ว่าถ้าเราอนุมัติเค้าไปเค้าจะได้ขอใช้พ้ืนที่กับกรมป่าไม้ปกติเราใช้
มาหลายปีแล้วคะมีมานานมากแล้วขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญท่านสุชาติ 

นายสุชาติ สงรักษ์ ผมว่าอย่างนี้ครับท่านประธานให้มีลายลักษณ์อักษรดีกว่า เค้าทํามาแล้วแต่มาให้
สภารับผิดชอบ  ไม่ทราบว่าท่านประธานคิดเหมือนผมไหมว่าถ้ามีความผิดผม
กลัวตรงนั้นเพราะผิดร่วมกันยกมือขอให้ประธานวินิจฉัยให้ดีด้วยครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธาน จริงๆแล้วเค้าขอป่าไม่ในการดําเนินงานที่ผ่านมาแต่ว่า 

มันหมดสัญญาก็ขอใหม่ใช้สถานที่เดิมเสาเดิมแต่ว่าความเห็นของสภาอนุญาต
หรือไม่อนุญาตอันนี้ต้องพิจารณาแต่ว่าเค้าใช้มาหลายปีแล้ว สัญญาเค้า 10 ปีก็ 
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หมดแล้วหน่วยงานก็มาขอใช้ถ้าเราเห็นด้วยทางเค้าก็จะได้ดําเนินการทางป่าไม้
ต่อไป ในส่วนที่ 2 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรเป็น 2 ส่วนๆ ที่หนึ่งเป็นป่าไม้ ส่วนที่ 2  
ห้วยหนองคลองบึงป่าชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบเค้าก็เลยขอมาร่วมกัน 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมรสครับ 

นายสมรส  เพียรดี มันต้องชัดเจนอย่างนี้ครับมีเหตุมีผลเข้าใจง่ายอย่าให้คลุมเครือ พูดอย่างนี้เข้าใจ
ง่ายหน่อยเค้าทํามานานแล้วอย่าเอาภาษาราชการมาใช้มากนัก ผมก็ไม่ว่าครับ
สภาทรงเกียรติแห่งนี้ยกมือไม่ยกมือขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ก็ประชุมมาระยะหนึ่งแล้วขออนุญาตพัก 10  นาทีครับ 
 พัก  10  นาที 
 เริ่มประชุม  14.30 น. 

ประธานสภาฯ ประชุมต่อวาระที่ 4.5  ขออนุมัติเพ่ือเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับถ้าหากไม่มีผมจะขอมติวาระที่ 
4.5 ขออนุมัติเพื่อเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบท่านใดเห็นชอบยก
มือครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 2 เสียง 

1.นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง 
2.นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง 

วาระ 4.6  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง ประจ าปี  พ.ศ.
2565 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนประธานสภา  ในวาระท่ี 4.6 การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลกะ
ปาง ประจําปี  พ.ศ.2565  เราก็ได้กําหนดแล้วว่าจะมีการประชุมสภามี 4 สมัย 
กําหนดสมัยแรกวันที่ 1  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  ยังอีก 3 สมัยที่ยังไม่ได้
กําหนดวันเวลาในการประชุม ในฐานะผมเลขาสภาขอนําเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมได้
พิจารณาดังนี้ 
สมัยที่ 2  วันที่ 1-30  มิถุนายน  2565 
สมัยที่ 3  วันที่  1-30  สิงหาคม  2565 
สมัยที่ 4  วันที่ 1-30  ธันวาคม  2565 
ไปตามที่เราเคยดําเนินการมิถุนาก็เป็นเรื่องของแผนสิงหาก็เป็นเรื่องของ
งบประมาณธันวาก็เป็นเรื่องของการรายงานผลนะครับ อยากให้ที่ประชุมได้
พิจารณาตามที่เสนอครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าหากไม่มีก็เอาตามที่ท่านเลขาสภา
เสนอต่อไปผมขอมติวาระที่ 4.6 การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลกะ
ปาง ประจ าปี  พ.ศ.2565 ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 2 เสียง 

1.นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง 
2.นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ   วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกครับ....เชิญท่านสมรส 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสมรส  
เพียรดี  สมาชิก  วาระอ่ืนๆ ก็พูดมาพอสมควรฝากขอขอบคุณท่านประธานถึง
ฝ่ายบริหารด้วยในเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างดีอยู่แล้วก็อยากจะแจ้งเรื่องของหมู่ที่ 
10  เรื่องโควิดวันนี้ยังผู้กักตัวผู้ติดก็ยังมีอยู่เยอะหลายครัวเรือนประมาณ 20  
กว่าหายแล้วบ้าง  ผมลงเยี่ยมอยู่ตลอดๆวันนั้นผมเห็นท่านนายกที่เค้าบอกว่า
เทศบาลช้าอย่างโน้นอย่างนี้ผมว่าเราทําหน้าที่ไม่ช้าผมว่าทางเทศบาลทําดีที่สุด
แล้วเค้าพูดกันอย่างที่ท่านว่าเค้าพูดกันส่วนใหญ่  10  ครั้งผมไป 8 ไปเยี่ยมยาม
เค้าเดือดร้อนเค้าถามหาทุกคนนอกจากสาธารณสุขแล้วเค้าก็ถามหาคนที่
เดือดร้อนเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา เพราะเทศบาลให้คํามั่นสัญญาว่าเราจะดูแลแล
ท่านตั้งแต่เกิดจนถึงชีวิตสุดท้ายแต่ที่นี้ใครไม่ไปเสียเลยโดยเฉพาะผู้บริหาร เมื่อ
พวกผมไปแล้วเค้าก็ฝากขอบคุณมาหลายสิ่งหลายอย่าง  ที่นี้ เรื่องงบประมาณ
อยากฝากฝ่ายบริหารเรื่องงบประมาณที่ลงหมู่บ้านลงตําบลแล้วให้ท่านดูความ
เหมาะสมเรื่องงบประมาณสิ่งไหนโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประกาศก่อนไปตาม
รูปแบบที่ประชาชนต้องการอย่างฝังท่อ ถนนบางเส้นบางสายรูปต้องการ ผมว่า
ท่านทําเร็วอยู่แล้วท่านมีวิสัยทัศน์ เพราะปี 65 ปีนี้ผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างได้
ข่าวว่าจัดซื้อจัดจ้างไปบ้างแล้วขอฝากท่านให้เร็วให้ดูให้ดี วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก
นอกจากเรื่องใช้จ่ายงบประมาณดูปี  65 จ่ายขาดเงินสะสม เทศบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงไปเยอะตําบลกะปางจับต้องเห็นได้มีภาพถ่ายได้ผมมาหันมาดูหมู่ที่ 
8 ปีที่ผ่านมาแล้วมาดูปี 65 เปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะฝ่ายบริหารเค้าเก่งมีมี
มุมมองมีวิสัยทัศนข์อบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ.....เชิญท่านสุชาติ 

นายสุชาติ สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุชาติ สง
รักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 วาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ พอดีพ่ีน้องประชาชน
บ้านผมมันลําบากก็รู้แล้วเรื่องโควิด อยากจะถามท่านนายกว่าแก้ไขอย่างไรช่วยพ่ี
น้องประชาชนได้อย่างไร  แล้วก็เรื่องน้ําประปาสายคลองตูก-เขาพริก เดือดร้อน
ประมาณ  10  กว่าครัวเรือนน้ําไม่ไหลประปามี 1 ตัวก็ใช้ไม่ได้ท่านจะแก้ไขได้
อย่างไรครับขอฝากไว้นิดครับขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุรชัย  ใจกระจ่างครับ 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุรชัย  ใจ
กระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  วาระอ่ืนๆ ก็คงต้องขอฝากท่านนายกฝาก 
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ผู้บริหารในเรื่องของจ่ายขาดเงินสะสมเกี่ยวกับงานที่ผู้รับเหมาจะลงทําช่วยบอก
กล่าวเพ่ือนสมาชิกในท้องที่ได้รับรู้ก่อนที่จะทํางานเดี๋ยวประวัติศาสตร์มันก็จะซ้ํา
รอยอีกเหมือนของหมู่ที่ 4 อยู่ระหว่างหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 6 สายหลาน้ํา ผมคุยกัน
นอกรอบเมื่อกี้ท่านรองทรงยศก็บอกว่าผู้รับเหมารับปากไว้แล้วว่าจะทําให้หลาย
ครั้งแล้วก็ยังไม่เห็นทําก็ขอฝากด้วย ฝากท่านนายกบอกผู้รับเหมาช่วยบอกกล่าว
เพ่ือนสมาชิกในท้องทีเ่วลาลงทํางานขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมอีกครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ก็พูดถึงเรื่องโควิดที่เพ่ือน
สมาชิกได้พูดถึงจริงๆ แล้ววันก่อนได้เชิญผู้ใหญ่กํานันเพ่ือมาหารือว่าอยากให้ไปดู
ในพ้ืนที่ประคับประคองในการตั้งวงอะไรต่างๆ ให้มีระยะห่างมีหนึ่งเดียวที่สํา
เสนอก็มีคือหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 ก็เลยกําชับบอกว่าขอความร่วมมือว่าห้ามตั้งวงกัน 
ส่วนที่ 2 วันนี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาประชุมผมได้คุยกับทางอําเภอเพราะว่าจะไป
ประชุมวันนี้ว่าจะตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรแต่ติดประชุมสภาก็เลยให้รองยาไป
แทน  พรุ่งนี้ให้คําตอบได้ว่าเราทําอย่างไรเพราะว่าทางอําเภอเป็นหน่วยหนึ่งที่
กําชับดูแลนอกเหนือมากกว่าคําสั่งก็ลําบากพอสมควร หนึ่งต้องดูแลเรื่องตัวบท
กฎหมายด้วยแล้วก็ไม่เคยละทิ้งว่าทีต่ิดทั้งหมดวันนี้ก็ให้รีบลงที่จะไปช่วยเหลือเอา
ถุงยังชีพไปให้ประมาณเกือบ 30 คนที่ติดวันนี้ ผมเองก็ขอโทษเพ่ือนสมาชิกจริงๆ
ว่าผมเองก็ไม่สามารถที่จะลงในพ้ืนที่ได้จริงๆ เช่นบางครั้งบางคราว อสม.นัด
หมายให้ผมลงไปพอผมจะลุกขึ้นไปก็มีคนเข้ามาพบแต่ละวันหนึ่งเยอะมากก็เลย
ในพ้ืนที่ไม่ได้ลงก็เลยมอบหมายมอบหมายประธานมอบหมายสมาชิกสิ่งที่
ช่วยเหลือได้ในส่วนของโควิด ในส่วนของประปาหมู่ที่ 2 ขณะนี้เราได้ดําเนินการ
แล้วแต่ว่าติดในขั้นตอนนิดเดียวแบบกั้นน้ําจากเมื่อก่อนคลาดเคลื่อนระหว่างจาก
ที่ช่างประมาณการนิดเดียวอีกไม่นานคงได้ทําเร็วๆ นี้  ในส่วนของการจ่ายขาด
เงินสะสมครั้งนี้แจ้งสมาชิกหรือไม่  ผมได้บอกกับสํานักงานบอกว่าครั้งต่อไปพอ
เริ่มที่จะเข้าไปลงดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในพื้นท่ีตําบลกะปางทั้งหมดทุก 
หมู่บ้านต้องมีหนังสือชี้แจ้งไปในพ้ืนที่ก่อนๆที่จะเข้าไปดําเนินการต่างๆ แล้วก็คน
ที่สามารถท่ีจะช่วยเหลือตรวจสอบดูแลในโครงการต่างๆได้นี้เป็นผลดีผมเองก็ไม่ 
สามารถจะเข้าไปดูแลได้จริงๆ ดูแลได้ก็ต่อเมื่อมีการร้องเรียนมา แต่ละวันแฟ้มที่
ผมต้องเซ็นอย่างน้อยผมคิดว่า 70  แฟ้มต่อวันบางวันก็ 150 แฟ้มต่อวันแต่ละ
เรื่องต้องอ่านถ้าไม่อ่านไม่ได้บางวันมาด่วนด่วนที่สุดก็มีแล้วส่วนที่เร็วฉับพลันทาง 
โทรศัพท์นี่เยอะมากกว่าหนังสืออีก วันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เข้าสภาช้าผมพบคุยเรื่อง
หนี้สินของพ่ีน้องประชาชนที่ถูกฟ้องร้องอะไรต่างๆแล้วผมให้ทางหน่วยงานที่
รับผิดชอบทางจังหวัดมาเจอที่นี้วันนี้  ผมก็ได้คุยว่าถ้ายึดบ้านเค้าไปแล้วพ่ีน้อง
ประชาชนอยู่ที่ไหนผลสุดท้ายเค้าก็ยอมที่จะไปเข้าสู่กลไกที่จะช่วยเหลือผมก็
สบายใจพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาผมก็ต้องช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ ก็เลยทุก
เรื่องขณะนี้เร็วฉับพลันเร็วมากในการที่สื่อต่างๆ บางคนก็เป็นหลุมเป็นบ่อถ่าย
คลิปลงแล้วส่งมาให้ผมถนนหนทางแล้วบอกว่านายกไม่ดูบ้างเหรอ บางที่ก็อยาก 
ลงทุกพ้ืนที่แต่บางครั้งบางคราวก็ไม่รู้ว่าตรงไหนก็เลยต้องทําความเข้าใจว่าเพ่ือน
สมาชิกช่วยกันบอกเล่าดีที่สุดอันนี้ก็ต้องขอบคุณ ในส่วนของหินคลุกถมหลุมบ่อ 
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เล็กๆน้อยๆ รถเราก็สามารถที่จะไปช่วยได้อย่าให้พ่ีน้องประชาชนต้องเดือดร้อน
ไม่อยากมีชื่อเสียงที่ไม่ดีในทางร้องเรียน คิดว่าในปีถัดไปงบประมาณหน้าผมคิดว่า
มันจะตรงใจกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ก็เลยบอกทุกคนว่าต้องมี
วิสัยทัศน์มีมุมมองและต้องใส่ใจปัญหาที่มีอยู่แล้วขอฝากด้วยขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ก็จบด้วยดีการประชุมในเรื่องต่างๆ อย่างท่าน สท. สนิทพูดเรากําลังมาดีกันแล้ว
หันหน้าเข้าหน้ากันทํางานร่วมกันกําลังจะเดินไปด้วยดีท่านนายก็ฟังความคิดเห็น
ของเพ่ือนสมาชิกเราเข้ามาทํางานครับมันก็ต้องไปทางเดียวกันครับ หนึ่งปีผมเชื่อ
ว่าเทศบาลตําบลกะปางต้องพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากนี้ก็หันหน้าปรึกษาหารือ
กันตกผนึกเสร็จเรื่องเงินกู้ท่านนายกนําเข้าสภาเราก็พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
ถูกต้องคงจะไม่มีมีปัญหาอะไร วันนี้ก็คงไม่มีอะไรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมวันนี้ของปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา เวลา 15.30 น. 

 

  

   (ลงชื่อ)    ชลิต  ไทยทอง 
                                                                        (นายชลิต  ไทยทอง) 
                                                              เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกะปาง 
                                                                    ผู้จดรายงานการประชุม 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


